

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๔/๑๗๒๗๘



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การหารือกรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๑
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้หาหรือความร่วมมือในเรื่องกรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนเป็นภาครัฐระบบเปิด (Open Government) ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการหารือดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงาน โดยเปิดเผยทั้ง ๓ สกุลไฟล์ ได้แก่ สกุลไฟล์ Word , Excel , ควบคู่กับสกุลไฟล์ PDF ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินการสู่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดอื่นทั่วประเทศในระยะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานทั้งในรูปแบบสกุลไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) ซึ่งจะครอบคลุมการเปิดเผยงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ดังนี้

- ๑) งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รายงานความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมรายชื่อผู้ประสาน

/ตามแบบฟอร์ม...

ตามแบบฟอร์มใน QR Code ทำหนังสือฉบับนี้ และส่งให้จังหวัดแพร่ทราบเพื่อจะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๒) ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
- ๓) ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๔) ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเขมิกา รอดสี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ รักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/๑๕๕๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 560
วันที่ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๘
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒1/68
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การหารือกรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมฯ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้หารือความร่วมมือในเรื่องกรอบการดำเนินงานโครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ในประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนเป็นภาครัฐระบบเปิด (Open Government) ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการหารือดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงาน โดยเปิดเผยทั้ง ๓ สกุลไฟล์ ได้แก่ สกุลไฟล์ Word , Excel ควบคู่กับ สกุลไฟล์ PDF ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลการดำเนินการสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นทั่วประเทศในระยะต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบสกุลไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine readable) ซึ่งจะครอบคลุมการเปิดเผยงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ดังนี้

- ๑) งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) ข้อมูลเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดสำรวจและแจ้งรายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมรายชื่อผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งตามแบบฟอร์มใน QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlalocal0817@gmail.com ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- ๒) ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๘
- ๓) ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
- ๔) ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณฤช โฆษาศิวิไลซ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร./โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน (อบจ.)	สามารถดำเนินการได้			ไม่สามารถดำเนินการได้			รายชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
	Word	Excel	PDF	Word	Excel	PDF		

หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ/ไม่สามารถดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งครอบคลุมการเปิดเผยงบประมาณ ดังนี้ (๑) งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) ข้อมูลเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ สกูลไฟล์
Word , Excel และ PDF)